



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2568 หน้า 3 มูลค่าข่าว 189,413.-



## การทำอาชีพจากต้นตาล

ผมโชคดีมากที่ได้มีโอกาสเดินทางไปจังหวัดเพชรบุรีกับสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีท่าน ศ.กิตติคุณ นพ.จรัล มหาทุมะรัตน์ เป็นนายกในช่วง 19-21/1/2568 อ.แพทย์ผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทางไปด้วยมีท่าน อ.ปริดา ทักษณประดิษฐ์ ท่าน อ.ประสมศรี อังฉวาร ท่าน อ.วีรพงษ์ ศาสตรสาธิต รวมทั้งคุณหมอมเฉลิมชัย บุญยะสิทธิ์พรหม อดีตอธิการบดี มศว และอดีตสมาชิกวุฒิสภา และภรรยา พญ.สิรินันท์

เรามีเป้าหมายไปสัมมนาการวางแผนการทำงานของสมาคม แต่ถือโอกาสไปเยี่ยมศิษย์เก่า และ รพ.พระจอมเกล้าฯของจังหวัดเพชรบุรีอีกด้วย ที่มีคุณหมอปิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ศิษย์เก่า พ.จ.พา รุ่ง 42 เป็น ผอ. และมีคุณหมอสัททริก ดินदारรรณ แพทย์ผู้ชำนาญการทางสาขาวิชาระบบทางเดินอาหาร พบ.จุฬาฯ รุ่ง 52 เป็นรอง ผอ. อีกด้วย ที่ รพ.แห่งนี้ ศ.นพ.รังสรรค์ ถูกขโมยมิตร และคณาจารย์จากจุฬาฯ และคณะได้ไปช่วยคุณหมอสัททริกทำการตรวจคัดกรองหามะเร็งลำไส้ใหญ่ให้ประชาชนมาแล้ว 9 ครั้ง โดยแต่ละครั้งทำการส่องกล้องตรวจประชาชนประมาณครั้งละ 100-200 คน

สมาคมได้ระดมสมองเกี่ยวกับทิศทางการทำงานของสมาคม เช่น มีข้อเสนอให้มีทะเบียนข้อมูลของศิษย์เก่าทั่วประเทศที่สามารถติดต่อกันได้อย่างง่ายดาย มีข้อมูลว่าศิษย์เก่าอยู่จังหวัดไหน อำเภอไหน เชี่ยวชาญอะไร โดยสามารถหาข้อมูลได้อย่างง่ายๆ มีการเสนอให้มีผู้แทนศิษย์เก่าประจำจังหวัด ประจำภาค

มีการระดมสมองว่าจะให้บริการศิษย์เก่าที่จำเป็นต้องมาตรวจรักษาที่รพ.อย่างไร ขณะนี้เรามีการจ้างพยาบาลถึง 5 คน เพื่อดูแลศิษย์เก่า ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายเฉพาะกาลนี้ถึงเดือนละ 2 แสนกว่าบาท

นอกจากนั้นเรายังถือโอกาสไปเยี่ยมชมสวนตาลลุงฉอม ไปเยี่ยมชมโครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย เขาวัง พระนครศรีอยุธยา ยังมีโอกาสไปลิ้มรสร้านอาหารต่างๆ เช่น ร้านแจ้แดงที่สมุทรสงคราม ฆ่าไป ร้านบ้านร้อยปี ที่พวกเราทุกคนไม่เคยไปโดยมีเจ้าของคุณแอนท์ มาให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง เพราะท่านเป็นเพื่อนกับคุณหมอมเฉลิมชัย ที่เป็นคนเพชรบุรี และเรียนหนังสือรุ่นเดียวกันและคิดค่าอาหารแบบขาดทุนย่อยยับ!? และร้านอื่นๆ อีก คือ คริวป่าห้วยน้ ก้วยเดี่ยวแจ้แก้ง “สวนตาลลุงฉอม” ตั้งอยู่ที่ ม.2 ตำบลจางรงค์ อำเภอบ้านลาด

จังหวัดเพชรบุรี โดยคุณลุงฉอม ภูเงิน เป็นคนเริ่มต้นการปลูกและทำอาชีพกับต้นตาล โดยมีบุตรชาย คุณอำนาจ ภูเงิน อายุ 52 ปี เป็นคนทำต่อในปัจจุบันนี้ และได้ทำมา 30 กว่าปีแล้ว ต้องทำเอง เพราะหลานช่วยยาก สวนตาลลุงฉอมเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้ศาสตร์แห่งตาลโดนด ตั้งแต่การเพาะปลูก การขยายพันธุ์ เก็บเกี่ยวผลผลิต จนถึงการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สำคัญ และที่สำคัญที่สุดในมุมมองของผม คือ การสืบสานจิตวิญญาณของ “คนขึ้นต้นตาล” และตาลโดนดเมืองเพชร ให้ดำรงอยู่สืบไป

จากที่ได้คุยกับคุณอำนาจ อายุ 52 ปี ที่มีรูปร่างเพรียวดี คุณอำนาจมีที่ดินประมาณ 11 ไร่ มีต้นตาลประมาณ 450 ต้น เป็นต้นตัวผู้และตัวเมียแยกกัน มีประมาณแต่ละเพศเกือบเท่ากัน ต้นตาลแต่ละต้นจะมีอายุได้ 200 ปี ใช้เวลาในการปลูก 12 ปีกว่าจะได้ผลผลิต และกว่าจะรู้ว่าเป็นต้นตัวผู้ หรือตัวเมียก็ใช้เวลาเป็นสิบปี ตัวผู้จะไม่ผล แต่จะมีเฉพาะน้ำตาล ตัวเมียจะให้ทั้งน้ำตาลและผลลูกตาล

ช่วงระยะเวลาที่ยังไม่ได้ผลผลิตจากต้นตาลก็ต้องหากินจากการปลูกต้นไม้อื่นๆ เช่น กล้าย หรือต้นไม้ล้มลุกอื่นๆ คุณอำนาจเริ่มมีต้นตาลตั้งแต่อายุประมาณ 24 ปี ปีนทุก วันจะหยุดก็เฉพาะวันที่ไม่สบาย มีต้นตาล 450 ต้นจึงต้องหมุนเวียนไปเรื่อย เพราะมีคุณอำนาจคนเดียวที่ปีนต้นตาล คุณอำนาจเอาไม้ไผ่แข็งที่มีก้านแข็งๆ ออกมาข้างๆ มาทำเป็นบันไดปีนต้นตาล และทำสะพานทอดยาวจากยอดต้นตาลต้นหนึ่งไปยังต้นอื่นๆ เพื่อสะดวกในการเก็บเกี่ยวผลและน้ำตาล แถวแยกหากคน